

Số: 479 /BC-STC

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ - Quý I/2020

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ,

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ - Quý I/2020, như sau:

1. Công tác triển khai, quán triệt

Sở Tài chính tiếp tục quán triệt đến công chức những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khuyến khích các doanh nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động số 63/KH-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

- Hoạt động phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công:

Thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Chỉ đạo công chức được phân công đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ để mang đến sự hài lòng cao nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Kết quả năm 2019, Sở Tài chính đã giải quyết hồ sơ đúng hạn, không để xảy ra trường hợp trễ hạn; có 12 hồ sơ được đánh giá ở mức độ hài lòng với dịch vụ; có 24 hồ sơ được đánh giá ở mức độ hài lòng về thái độ phục vụ; không có hồ sơ đánh giá mức độ không hài lòng (theo Báo cáo số 01/BC-TTHC ngày 15/01/2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC):

+ Công bố, công khai 29 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ; thường xuyên gửi phiếu lấy ý kiến khách hàng và phối hợp với Trung tâm tiếp cận thông tin và kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc hoặc vi phạm của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, chưa có ý kiến phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi giải quyết của Sở.

+ Công bố Bộ tài liệu mô hình khung và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về kiểm soát TTHC và cải cách TTHC; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện cải cách TTHC. Thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, phối hợp với các sở ngành cung cấp kịp thời thông tin về các công trình, dự án nhằm phục vụ tốt cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hướng dẫn doanh nghiệp hiểu, nắm vững cơ sở pháp lý, giải quyết khó khăn, tiếp cận vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp.

2.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Phối hợp xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để cải thiện các chỉ số thành phần trong PCI.

2.3. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Tổ chức hướng dẫn hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phát triển hoạt động.

2.4. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4

Duy trì hiệu quả Cổng thông tin điện tử của cơ quan để chia sẻ, cung cấp thông tin; công khai quy trình, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Phổ biến, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, kết nối cơ sở dữ liệu, thực hiện giao dịch điện tử đối với cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tăng cường tin học hóa trong cải cách TTHC, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Trưởng các đơn vị chủ động, nghiên cứu và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại kế hoạch. Định kỳ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ - Quý I/2020./.

Nơi nhận:

- Sở KH và ĐT (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

Chung Thanh Tâm